



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/จว๒๖

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

เนื่องจากในปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ทำงานหารายได้พิเศษหลังเวลาเลิกเรียนในสถานบันเทิง สถานประกอบการที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย และพบว่าปฏิบัติตนไม่เหมาะสมโดยการสวมใส่เครื่องแบบนักศึกษา หรือเครื่องแต่งกายที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการทำงาน รวมถึงดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่รักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติให้งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการศึกษาดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

กองกิจการนักศึกษาจึงได้ดำเนินการปรับแก้ไขมาตรการการแก้ไขปัญหากการสวมใส่เครื่องแบบนักศึกษา/เครื่องแต่งกายที่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำงาน หรือเข้าไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. มาตรการในข้อ ๔ ของบุคลากร ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรทบทวนหรือพิจารณาปรับให้เหมาะสม เนื่องจากบางครั้งบุคลากรต้องร่วมรับรองแขกของมหาวิทยาลัย และต้องแต่งกายในชุดที่มีเครื่องหมายหรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หากกำหนดในลักษณะดังกล่าวจะมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร

๒. ควรเพิ่มมาตรการให้ครอบคลุมถึงสถานที่อบายมุขอื่น ๆ ด้วย เช่น บ่อนการพนัน เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ และให้กองกิจการ  
นักศึกษา นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)  
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ